



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าวกลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน










๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 แบบทำายประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
 หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสุพิชญ์ญี มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๒	นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสาวปวีณา กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๔	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๕	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๖	นายสุทธิพงษ์ สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๗	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๘	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๙	นางสาวอดิศา มิตรชู	ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป	
๑๐	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภัทร์	ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ	